



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9

www.rmu.ac.th

ปีที่ 50 ฉบับที่ 017 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565

## โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG และโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม การถอดบทเรียน การดำเนินงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงาน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการ U2T for BCG ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 107 ตำบล เป็นตำบลในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม 62 ตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 42 ตำบล และจังหวัดศรีสะเกษ 3 ตำบล มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานภายในทั้ง 9 คณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยนำองค์ความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ไปขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อให้เกิด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,030 คน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากรายตำบล ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการทำงานในปัจจุบัน และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการเก็บข้อมูลชุมชนในระบบ TCD หรือ Thailand Community Big Data ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของกระทรวง อว. กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG เป้าหมายเพื่อถอดบทเรียนและองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น แสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ร่วมพัฒนาในชุมชนและท้องถิ่น และคัดเลือกผลการดำเนินงานของตำบลที่โดดเด่น มีคณะกรรมการคัดเลือกผลการดำเนินงานโครงการ จากผู้แทน อว.ส่วนหน้า ประกอบด้วย รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, อาจารย์ ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

และโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยปฏิรูประบบกลไกการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร สู่การเป็น “แกนนำต้นแบบคนของพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรการจัดการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของชุมชนรวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ “หมู่บ้านราชภัฏ” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 17 หมู่บ้าน กิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้ การดำเนินงาน โครงการ U2T for BCG และ โครงการ Reinventing University ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, สะท้อนผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การนำเสนอผลการดำเนินงานต่ออนุกรรมการด้านการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย และกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และคณะ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พระพงค์ ทีฆะสกุล ประธานอนุกรรมการ, รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการ, นายพันธ์ุเพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอนุกรรมการ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทูท่านร่วมทำบุญสร้างทานมหากุศลในงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พุทธศักราช 2565 ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะ ณ วัดป่าบึงวังยาว บ้านวังยาว ตำบลเก็ง อำเภอมือเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม เลขบัญชี 4760218394 ชื่อบัญชี “เงินบริจาคมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

### มรม.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดได้กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยจัดตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ทุกเช้าวันพุธ) ซึ่งวันนี้เป็นจัดเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยะประเพณี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขออนุโมทนาสาธุ กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

### ครุฯ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณก ดวงชาตม แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565 จากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการสร้างและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ อาชีพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและผลิตครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานผลการผ่านเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด ได้แก่ สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้แล้วนักศึกษาต้องผ่านการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ คือ ทักษะทางภาษาการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คุณธรรมและจริยธรรม การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

การจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) เข้าร่วมจำนวน 686 คน และอาจารย์นิเทศก์ เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสอบขอใบประกอบวิชาชีพ” “การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” กิจกรรมการทบทวนการส่งภาระงานต่างๆ เพื่อรับการประเมินจากสาขาวิชา การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของแต่ละสาขาวิชา กิจกรรม “ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และตอบข้อคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากนั้นสรุปผลการถอดบทเรียนฯ กับสาขาวิชา หรือพบอาจารย์นิเทศก์ เพื่อรับการตรวจประเมินเอกสารและภาระงานต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุสรณ์ อุสินแก่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้